
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
   ข เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ในนามของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ อำนวยพรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา    
มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในการทำงาน การเรียน และขอบคุณทุกท่านที่ตลอดปีที่ผ่านมาได้ร่วมกัน
ทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  
      ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา          

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย   
ในโอกาสที่ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เภสัชศาสตร์) ประจำปี พ.ศ. 2566 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
                                ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเรื่องสำคัญของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานผล       
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ พื้นที่ส่วนขยายการจัด
การศึกษา City Campus ซึ่งการทำงานส่วนใหญ่บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนาต่อยอดการวิจัยในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย การหารายได้เพิ่ม     
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน การกำกับติดตามการก่อสร้างที่ City Campus เมืองทองธานี ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในสัญญา 
               นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง       
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ ตามขั้นตอนแล้ว คาดว่าจะใช้เวลา    
ประมาณ 3-4 เดือน (ประมาณเดือนเมษายน 2567) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  
 
 
ประธานกรรมการ) ช่วยกำกับ ติดตามความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงนี้ และรายงานผลให้              
 

 
 
 

 
ประเด็นขา่ว                                              

 
 
 
 

 
 

หน้า 
• คุยกับนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร                                   1 
• แสดงความยินด ี                                                           2 
• สรุปมติสภามหาวิทยาลยัศิลปากรทีส่ำคัญ                              2 
• กิจกรรมของสภามหาวทิยาลยั                                           6 
• สาระน่ารู้                                                                                    8 

ขา่วสารสภามหาวทิยาลยัศลิปากร 

SU Council Newsletter 
 ปทีี่ 12 ฉบบัที่ 69 (ธนัวาคม 2566-มกราคม 2567) 

ภาพอาคารสถานที่ส านักดิจิทลัเทคโนโลยี พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
 

  
 

คุยกับนายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร  

ขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้ทุกท่านค่ะ 
ขอบคุณและสวสัดีค่ะ 

 
(ศาสตราจารย์เกียรติคณุ คุณหญิงไขศรี ศรีอรณุ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยศลิปากร 
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แสดงความยินดี 

     สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ได้เห็นชอบแต่งตั้ง
คณบดี 2 คณะ คือ  

➢  แต่งต ั ้ง ศ.ดร.คณิต  เข ียวว ิช ัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ตั้ งแต่ว ันที่                
14 ธันวาคม 2566  

➢  แต่งตั้ง ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566  
 

ศ.ดร.คณิต  เขยีววิชยั ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ 
 

      รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื ่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ได้อนุมัติปริญญาเภสัชศาสตร     
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ (เภสัชศาสตร์) และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 
 

    คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่           
ที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั ้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

     สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ได้เห็นชอบแต่งตั้ง
อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 
 อ.ปัญจพล เหลา่พูนพัฒน ์

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา 

รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย 
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1. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 
- 30 กันยายน 2566) 

     มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 
30 กันยายน 2566) และปีการศึกษา 2565 (กรกฎาคม 2565 – มิถุนายน 2566) ซึ่งได้ดำเนินงานตามแนวนโยบายของประเทศและยุทธศาสตร์        
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
     ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ ควรนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อาทิ การพัฒนาสเปรย์   
พ่นจมูกเพื่อช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 การขยายผลการวิจัยจากโครงการสมุทรสงครามอยู่ดีฯ โดยจัดทำเป็นโครงการบริการวิชาการหรือจัดทำ     
เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นให้กับชุมชน ผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  
      มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และขอให้นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุม     
ไปพิจารณาดำเนินการ 
 

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 

     แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของ
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงตามหลัก COSO (S-O-F-C) จำนวน 4 ด้าน 10 ประเด็นความเสี่ยง     
     ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 
     1. ควรรวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน แล้วนำมาวิเคราะห์สรุปเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะวิชา และกองกิจการนักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเผยแพร่ให้นักศึกษาทราบด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป 
     2. มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนการหารายได้ เพื่อวางแผนการหารายได้เพิ่ม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) 
     3. ควรนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งมาพิจารณาและดำเนินการ เนื่องจาก       
เป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อาทิ การแก้ไขระเบียบด้านการเงินเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
     มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ 
และให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 
 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ส าคัญ 

     ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร   
ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 และครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 
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3. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ้ืนที่ส่วนขยายการจัด
การศึกษา City Campus เมืองทองธาน ี

     ปัจจุบันโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus 
เมืองทองธานี ได้ดำเนินการมาแล้ว 354 วัน จากระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 900 วัน  
    ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรควบคุม กำกับ ติดตาม การก่อสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติฯ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาการก่อสร้าง และรายงานความก้าวหน้าให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ 
     มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่ส่วนขยาย
การจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และให้นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการ 
 
 

 
 
 
 

4. รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และเดือนธันวาคม 2566 ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ครบ 3 ปี 3 เดือน ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
    ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
    1. ชื่นชมผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการที่บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบมีความก้าวหน้าในทุกด้าน รวมถึงมองเห็น
ปัญหาในภาพรวมและสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. ควรนำแนวคิดและแนวทางการบริหารของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งประสบการณ์การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ            
ที่สามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็นต้นแบบและถ่ายทอดให้คณะวิชาอื่นๆ รวมทั้งผู้ บริหารรุ่นใหม่    
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป 
    มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ตามที่ ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอ     
และให้นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 
 

5. รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเดือนธันวาคม 2566 ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ ครบ 3 ปี 5 เดือน ได้รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย    
    ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้ 
    1. ชื่นชมผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ที่ร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ ในการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  
    2. ควรสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ฯลฯ เพื่อขยาย    
การจัดการศึกษาให้กว้างขวางมากข้ึน 
    3. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกคณะวิชาประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบท   
ของบางคณะ มหาวิทยาลัยจึงควรยืดหยุ่นให้คณะสามารถเลือกรูปแบบการประเมินคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมาใช้แทน EdPEx ได้  
    มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอ 
และให้มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ นำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย 
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6. แผนประมาณการใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะโดยสรุป คือ ในการจัดทำแผนประมาณการใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวทิยาลยัศิลปากร ในแต่ละปี
คณะและหน่วยงานต่างๆ ควรวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ อย่างรอบคอบ และรอบ
ด้าน และดำเนินการเบิกจ่ายตามที่ได้จัดทำแผนงบประมาณไว้  
    มติ ที่ประชุมอนุมัติแผนประมาณการใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 
139,085,637.36 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) ตามที่มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (นางดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานกรรมการ) เสนอ และให้มหาวิทยาลัย คณะนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 
 

 

1. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป คือ มหาวิทยาลัยควรนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณา
ดำเนินการ รวมทั้งควรกำกับ ติดตามข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที่ประกาศใช้แล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เอ้ือต่อการทำงาน และสอดคล้อง
กับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
    มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามที่คณะกรรมการฯ (ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ และให้
มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 
 

2. เสนอทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 วาระที่ 6.4 ข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่ “สำนักศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
    มติ ที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติตามที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน (นายสุมนต์  สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ ดังนี้ 
    1. เห็นชอบให้เปลี ่ยนชื่อส่วนงานจาก “หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์          
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมีสถานะเทียบเท่าคณะ  
    2. เห็นชอบภารกิจ ของ “สำนักศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร”  
    3. อนุมัติโครงสร้างของ “สำนักศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
    4. เห็นชอบให้หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมและ   
การสร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถบริหารและปฏิบัติงานตามระเบียบเดิมไปพลางก่อน จนกว่าข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงานของส่วนงาน และการบริหารศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งจัดตั้งตามภารกิจเฉพาะ
หรือตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานจะประกาศใช้งาน รวมทั้งให้ปรับระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ที่ไม่ได้จัดการเรียน
การสอน เพื่อให้สามารถดำเนินการ ได้คล่องตัว และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์การบริหารงานของอธิการบดี  
 

3. เสนอขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    (SUIC’s Centre of Professional Excellence) (SCOPE) 
   ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้ 
    1. ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตร กิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเป้าหมายทราบอย่างกว้างขวาง 
    2. ควรพิจารณาจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปด้วย 
เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยนานาชาติ 
    มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน (นายสุมนต์  สกลไชย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ คือ  
 

ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 มกราคม 2567 
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                    1. เปลี่ยนชื่อศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
  ภาษาไทย  จาก ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาอาชีพ  
     เป็น ศูนย์พัฒนาสมรรถนะมืออาชีพ 
  ภาษาอังกฤษ  จาก SUIC’s Centre of Professional Excellence (SCOPE)  
     เป็น SUIC's Professional Competency Development Centre (SPC)  
  2. อนุมัติการจัดตั ้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะมืออาชีพ (SUIC's Professional Competency Development Centre 
(SPC)) โดยเป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือยุทธศาสตร์ของคณะ และให้วิทยาลัยนานาชาตินำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ    
ของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 

4. เสนอขอจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn Institute for Lifelong Learning 
    ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้  
    1. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของระบบคลังหน่วยกิต และปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมา และ
นำมาวิเคราะห์ เพื่อให้การทำงานของสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์    
ในการจัดตั้ง 
    2. ควรพิจารณาภารกิจของสถาบันฯ และภารกิจของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ (G&E Center) เพราะ
อาจมีภารกิจที่ใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากร รวมถึงความพร้อมในการดำเนินการของสถาบันฯ อาทิ อาจารย์
ผู้สอนซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้อาจารย์จากคณะ ฯลฯ  
    มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดตั้งสถาบนัการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn Institute for Lifelong Learning ตามที่
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวใหม่ให้ทันกับกระแสโลก (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ) เสนอ โดยเป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ ้นตามภารกิจเฉพาะหรือยุทธศาสตร์          
ของสำนักงานอธิการบดี และให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 
 

 

 

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ศ.เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 
ARTIST TALK เนื ่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและ 80 ปีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์     

ในงานมีศิลปินรับเชิญจากนานาชาติมาร่วมงาน กิจกรรมจัด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

 

 
ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์                   

แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้ร ับรางวัลและสร้างชื ่อเสียงให้ก ับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ในการประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 

อ.ฐาปกรณ์ เจริญยิ่ง 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 
 

 

รศ.ปรากา  จันทรวิชิต  
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

 

 

รศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
คณะมัณฑนศิลป์ 

 

 

ผศ.ยอดขวัญ  สวัสด ี
คณะมัณฑนศิลป์ 
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       ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน ในพิธีเปิดการให้บริการรถไฟฟ้า    
ตามโครงการ “มหาวิทยาลัยสีเขียว : การพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าพลังงานสะอาด” จำนวน 3 คัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณบดีให้การต้อนรับ เมื ่อวันพุธที ่ 3 มกราคม 2567 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร    
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

       
    
 
 

 
 

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร รับมอบเงินบริจาค
จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก ดร.วันชัย แก้วไทรสุ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท วินเดย์ทัวร์ จำกัด เพ่ือสมทบ
กองทุนหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล โดยมี ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซ่ึงได้รับเชิญจากบริษัทฯ ให้เป็นวิทยากรในการทัศนศึกษาเส้นทางสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ร่วมในการรับมอบด้วย      

 

 

       เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 
อธิการบดี ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดี เดินทางไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื ่องการวิจัยและ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และการขับเคลื่อนด้านวิสาหกิจ ซ่ึงได้รับการต้อนรับจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยงานด้านจดสิทธิบัตร และ          
ศูนย์สัตว์ทดลอง เพ่ือจะนำความรู้มาปรับใช้ในการจัดการนวัตกรรมและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป  
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1. การใช้ “Generative AI” ที ่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ อาทิ รูปภาพ วีดิโอ เพลง ฯลฯ และกลายเป็นเทรนด์หลัก          
ของเทคโนโลยีในยุคนี้ ซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่ควรทำ คือ การศึกษา ลองใช้งาน และทำความเข้าใจข้อจำกัด 
2. ทบทวนวิธี “การทำงานอย่างยั่งยืน” คือ การทำความเข้าใจผลกระทบที่ธุรกิจและงานของตนเองสร้างขึ้นต่อโลก เพื่อนำไปสู่    
การหาแนวทางลดผลกระทบเชงิลบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างกระบวนการทำงานแบบวงจรหมุนเวียน (Circular) เพื่อลดการศูนย์เสียทรัพยากร 
3. เตรียม “ทักษะแห่งอนาคต” ให้พร้อม คือ การเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven decision-making)  การตระหนักถึง
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity awareness) ฯลฯ 
4. ให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์ของพนักงาน” คือ การเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจในทุก ๆ ด้าน ให้แก่
พนักงาน ไม่ใช่เพียงแค่ค่าตอบแทนที่เพียงพอเท่านั้น แต่รวมถึงความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต สุขภาพ งานที่ท้าทายความสามารถ 
การเติบโต และการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล  
5. “ความเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์” หลายประเทศเผชิญกับสภาวะสังคมสูงอายุ มีย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้องค์กรต่าง ๆ ก็หันมาตระหนักถึงคุณค่าที่ความหลากหลาย (diversity) และการนับรวม (Inclusive) ไม่ทอดทิ้งคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งในที่ทำงานมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ คนที่ยืดหยุ่นได้และพร้อมปรับตัว พัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอจะไม่    
ขาดแคลนโอกาส 
6. การทำงานให้เป็น “ดิจิทัล และข้อมูลดิจิทัล”ความสามารถพื ้นฐานอย่างการทำงานในสเปรดชีต Excel ทั่วไป จะไม่ใช่
ความสามารถพิเศษอีกต่อไป แต่การเข้าใจวิธีใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลที่ดีจะทำให้เป็นคนทำงานที่โดดเด่น  
7. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ธุรกิจจะต้องให้แรงงานเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะให้ทันสมัย      
เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  อย่าง Data และ AI คนที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ และลงมือเรียนอย่างจริงจังจะคว้าโอกาสดีๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง     
ที่ในปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนแบบออนไลน์ ที่เข้าถึงความรู้ได้ง่ายกว่าในยุคก่อน 
8. การทำงานแบบ “กระจายศูนย์” การทำงานระยะไกลกลายเป็นเรื่องจำเป็นในช่วง Covid-19 หลายบริษัทยังคงปรับตัวนำแนวคิด      
การทำงานแบบระยะไกลมาใช้ร่วมกับการทำงานแบบเข้าออฟฟิศ หากหาจุดสมดุลที่ดีได้จะนำมาสู่การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ให้กับพนักงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่สูญเสียทรัพยากร 
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